

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัย มาตรวจกิจการของข้าพเจ้า – ทำไม?;

(The health and safety people visit my business – Why?)

HSE และหน่วยงานท้องถิ่นมีความรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมกำกับในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของบุคคลที่ทำงานหรือได้รับผลกระทบมาจากการทำงาน รวมถึงสาธารณะด้วย เราต้องการให้ท่านเห็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญของสังคมที่พัฒนาแล้ว และเพื่อให้มีสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย (ซึ่งเราได้ประสบความสำเร็จในเรื่อง บันเทิงงานด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง) เราทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจ พนักงานและ สหภาพแรงงาน เราให้คำปรึกษา คำแนะนำและข้อมูล – ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น

เรายังช่วยให้ท่านได้บรรลุเป้าหมายของท่านในเรื่องนี้โดยการเข้าตรวจกิจการธุรกิจของท่าน ทั้งนี้ HSE และหน่วยงานท้องถิ่นจะตัดสินใจเลือกกิจการใดที่จะเข้าตรวจ โดยใช้หลักเกณฑ์ใด? เราทำงานนี้บนพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยง เราเน้นงานของเราไปที่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด และที่ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้างที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ:

- เรามีหลักฐานว่า ผลการดำเนินงานในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยนั้นต่ำ – ไม่ว่าจะ เป็นธุรกิจหรือส่วนอุตสาหกรรมของท่านเอง หรือประเภทของงานของท่านแสดงให้เห็นถึง อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยสูง ขณะที่เราตรวจกิจการของท่าน พนักงานของเรา จะเน้นไปที่ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องการปรับปรุงเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัยระดับชาติ (ตัวอย่างเช่น การพลัดตกจากที่สูง หรือพื้นที่) เพราะหาเรื่องเหล่านี้ส่งผล ในการพัฒนาผลการดำเนินงานในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยระดับประเทศมากที่สุด
- ท่านทำงาน ใน อุตสาหกรรมที่มีอันตรายหลายประการ (ตัวอย่างเช่น, งานขุดเจาะน้ำมัน นอกชายฝั่ง, นิวเคลียร์, รถไฟ, สารเคมีบางอย่าง และระเบิด) ตัวอย่างของอุตสาหกรรมเหล่านี้ ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยหรือต้องได้รับอนุญาตก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องทำ การประเมินความปลอดภัยก่อน ท่านต้องเตรียมตัวในเรื่องการระบุและควบคุมอันตรายในธุรกิจ ของท่าน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งพนักงานของท่าน และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ในสาธารณะ เมื่อเราตรวจกิจการของท่าน เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีระบบควบคุมทั้งในทางวิศวกรรม และองค์กร และได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นเรื่อง สุขภาพและความปลอดภัยในเชิงบวก
- เราต้องการ ค้นหาอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ (อุบัติเหตุ หรือ ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน) หรือ **ข้อร้องเรียน** เราใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการอุบัติการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด - ซึ่ง ส่งผลถึงการเสียชีวิตหรืออันตรายหลัก – หรือในสิ่งที่เชื่อมโยงกับลำดับความสำคัญของงาน ปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยแห่งชาติ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบของเรามุ่งเน้นการ ค้นหาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเรียนรู้เป็นบทเรียนทั้งธุรกิจของและบุคคลที่ทำงานคล้ายคลึงกัน

เจ้าหน้าที่ HSE และหน่วยงานท้องถิ่น ยังเยี่ยมชมกิจการของท่านแบบไม่บ่อยครั้งด้วย เพื่อที่จะ:

- ทำการประเมินความเสี่ยงในธุรกิจใหม่หรือสถานที่ประกอบการแห่งใหม่
- มุ่งเน้นเป้าหมายพื้นที่หรือส่วนอุตสาหกรรมเฉพาะ เพื่อเน้นไปที่งานสำคัญ เช่น bad backs หรือ workplace transport

- ทำการ 'สุ่มตรวจ' ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย
- เพื่อเพิ่มความรู้ในการพัฒนางานและกระบวนการ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

สำหรับ **ธุรกิจที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง เราจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจทั้งหมดโดยรวม** มากกว่าที่จะเน้นไปที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง และวิธีการในการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานเดียวกัน – เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน

แม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะมุ่งเน้นไปที่งานตามลำดับความสำคัญระดับชาติ และจัดการอุบัติเหตุหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ หน่วยงานเหล่านี้ยังเน้นไปที่เรื่องที่สำคัญของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆ ในการเข้าตรวจกิจการ เราจะ **ตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการ** ในธุรกิจของท่าน **และให้คำแนะนำแก่ท่าน** ในการป้องกันไม่ให้พนักงานเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน

เราไม่เชื่อว่า ความเสี่ยงทั้งหมดในสถานที่ทำงานจะถูกกำจัดไปได้หมด เราต้องการที่จะเห็นว่าท่านได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในกิจการของท่าน หากจำเป็น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ **สภาพปัญหานั้นแย่มากหรือขัดต่อกฎหมาย** พนักงานของเราจะใช้อำนาจหน้าที่ที่พวกเขาได้รับเพื่อทำให้มีการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายหากจำเป็น

เราหวังว่าท่านจะเข้าใจในเหตุผลที่เราเข้าตรวจกิจการของท่าน วิธีการในการจัดลำดับความสำคัญของงาน และสิ่งที่เราดำเนินการเมื่อเราตรวจกิจการของท่าน หากท่านต้องการเสนอความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้ว่ามีประโยชน์หรือมีความชัดเจนหรือไม่ โปรดส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ business.involvement.team@hse.gsi.gov.uk